

พาลูกเที่ยวฮ่องกงกับ 5 สถานที่ แซะ ซิม ซิล ตลอด ซัมเมอร์นี้



ช่วงปิดเทอมหน้าร้อนแบบนี้ เป็นช่วงเวลาแสนเพอร์เฟ็คที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนจะได้แพ็คกระเป๋าเดินทางพาเจ้าตัวน้อยแสนซนไปตะลุยทริปสนุกสุดมันส์ครั้งใหม่ แถมยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้มีความสุขร่วมกันยิ่งกว่าที่เคย ฮ่องกงถือเป็นจุดหมายปลายทางในฝันสำหรับครอบครัว ที่สมาชิกทุกเพศทุกวัยจะได้ค้นพบที่เที่ยวใหม่ ๆ มากมายตามความสนใจของแต่ละคน ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับวิวสวย ๆ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวทั้งในและนอกเมืองในแบบฉบับคนฮ่องกงนานแท้ที่สามารถเก็บมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อน ๆ ที่ไทยได้ฟังกันไม่รู้เบื่อ ลำพังแค่เพียงพื้นที่หน้ากระดาษนี้อาจจะลิสต์ที่เที่ยวและกิจกรรมดี ๆ ในฮ่องกงได้ไม่พอ เราจึงได้คัดเลือก 5 สุดยอดที่เที่ยวในฮ่องกงให้ทุกคนในครอบครัวได้แซะ ซิม ซิล กันแบบฟิน ๆ ตลอดซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะ

1. 9 ¼ Cafe

แค่ได้ยินชื่อร้าน รับรองเลยว่าแฟนวรรณกรรมเยาวชนแฟนตาซีแห่งยุคอย่าง Harry Potter ก็แทบจะนั่งไม่ติดเก้าอี้ อยากจะมาเยือนร้านคาเฟ่แห่งนี้ ที่ไม่ว่าใครได้มาก็จะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในหนัง Harry Potter จริงๆ ไล่มาตั้งแต่ดีไซน์การออกแบบร้าน ของประดับตกแต่งที่สร้างบรรยากาศต้องมนต์ ไปจนถึงชื่อเมนูเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟล้วนผ่านไอเดียสร้างสรรค์ที่จำลองดินแดนแห่งโลกเวทมนตร์วิเศษของพ่อมดน้อยออกมาได้ดีทุกกระเบียดนิ้ว

ที่ตั้ง: ร้านเลขที่ 404 ชั้น 4 อาคาร Prosper Commercial เลขที่ 9 ถนน Yin Chong ย่านมงก๊ก

2. ร้าน Yum Cha

ไม่มีร้านไหนในฮ่องกงที่จะพีชเชนท์อาหารจีนในรูปแบบเก๋ไก๋ร่วมสมัยท่ามกลางบรรยากาศการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัวได้ดีเท่ากับร้าน Yum Cha อีกแล้ว นอกจากสไตล์การตกแต่งร้านที่ชวนให้เรานึกถึงกลิ่นอายบรรยากาศโรงน้ำชาสมัยก่อนแล้ว ซ้อนส้อมถ้วยชามไปจนถึงกรงนกแบบจีนแท้ ๆ ก็นำมาประดับตกแต่งเพิ่มสีสันให้แต่ละจานน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

แม้ร้าน Yum Cha จะเน้นลูกเล่นเรื่องการจัดเสิร์ฟและตกแต่งเมนูอาหาร แต่ก็ยังคงรสชาติความอร่อยที่มีเอกลักษณ์ของอาหารจีนดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เด็ด ๆ จะได้สนุกสนานกับเมนูอาหารหน้าตาน่ารักน่ากินและรสชาติอร่อยไม่เหมือนใคร ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ลิ้มลองอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบชั้นเลิศที่สดใหม่และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลนั้น ๆ ด้วย

ที่ตั้ง: สาขาจิมซาจุ่ย ชั้น 3 Attitude บนอาคาร Granville

3. Crazy Car Cafe

ต้องปักหมุดกันแบบเร็ว ๆ กับร้าน “Crazy Car Café” ร้านอาหารที่ไม่ได้มีดีแค่อาหาร แต่มีสนามแข่งรถอยู่ในร้าน! เรียกว่าครบเครื่องทั้งเมนูอร่อยอิมท่า้องและกิจกรรมให้ทำร่วมกันทั้งครอบครัว สนุกได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะรถโกคาร์ทยี่ห้อส่วนที่จำลองมาจากรถยนต์แบรนด์หรูอย่างแลมโบกินี่ เบนซ์ AMG หรือกระทั่งรถจี๊ป

สนามแข่งโกคาร์ทจำลองแห่งนี้จะชวนให้ทุกคนต้องติดใจในความสุขสนุกสนานตื่นเต้นเวลานั่งอยู่หลังพวงมาลัย ทั้งเหยียบคันเร่ง หักเลี้ยวโค้ง ตะแบริด พอเราได้ประลองเกมส์เจ้าแห่งความเร็วให้อะดรีนาลีนได้สูบฉีดเบา ๆ แล้ว ก็มาเพลิดเพลินกับเมนูอาหารคาวหวานที่ทางร้านจัดเตรียมไว้เอาใจสมาชิกครอบครัวทุกเพศทุกวัย

ที่ตั้ง: ชั้น 2 อาคาร D2 Place ยูนิท 2015-211A เลขที่ 214 หลี่จี้ก๊อก (Li Chi Kok) ฝั่งนิวเกาลูน

4. ย่านเมืองเก่าเซ็นทรัล

คุณพ่อคุณแม่สายชิลยังสามารถพาน้อง ๆ มาเดินเล่นชมวิวดูสวย ๆ ในย่านเมืองเก่าเซ็นทรัล พร้อมแวะดูร้านรวงและวิถีชีวิตของผู้คนในย่านเก่าแก่ที่ยังคงมีชีวิตชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง ที่ร่วมรอยไปด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมา ตั้งแต่สมัยอาณานิคม รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมและแควดวงร้านอาหารที่เติบโตเฟื่องฟูมาจนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางเสน่ห์บรรยากาศของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก อดีตและปัจจุบัน วิถีพื้นถิ่นและวิทยาการความล้ำสมัย ที่สร้างความรู้สึกตื่นเต้นแปลกใหม่แต่ซุกซ่อนความสงบเนิบช้าของวัฒนธรรมดั้งเดิมไปพร้อมกัน กลายเป็นเสมือนเบ้าหลอมรวมเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันของเมืองฮ่องกงให้ประสานและผสมกลมกลืนได้อย่างมีสีสันลงตัว

อย่าลืมแวะถ่ายรูปพร้อมโพสท่าสวย ๆ ลงโซเชียลมีเดีย คู่กับผลงานศิลปะภาพวาดบนกำแพงในย่านแห่งนี้ที่มีให้ชมเรียงรายระหว่างทางด้วย รับรองว่าจะเป็นภาพครอบครัวแบบเก๋ ๆ และน่าประทับใจกว่าทริปรั้งไหน ๆ

ที่ตั้ง: สถานีรถไฟ MTR Central

5. Mei Ho House และ Vintage Café

อีกหนึ่งที่เที่ยวห้ามพลาดที่จะพาทั้งครอบครัวย้อนเวลาไปสู่ฮ่องกงเมื่อครั้งวันวานกับ Mei Ho House ที่เคยเป็นหนึ่งในหมู่บ้านจัดสรรของโครงการเคหะรัฐบาลฮ่องกงยุคแรก ปัจจุบันได้รับการเนรมิตโฉมใหม่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดนิทรรศการเจ๋ง ๆ มาให้ได้ดูกันเสมอ ใครสนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ลองแวะมาชิลที่ยูริโฮสเทลและคาเฟ่ House 41 Vintage Café พร้อมสังขมและเครื่องดื่มมานั่งจิบไปเพลิน ๆ โดยร้านนี้ยังคงเก็บบรรยากาศฮ่องกงในสมัยก่อนเอาไว้ด้วยสไตล์การตกแต่งแบบเรโทร รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในบ้านแบบย้อนยุคและโต๊ะเก้าอี้เก่าที่ชวนให้ระลึกถึงความหลัง

ที่ตั้ง: Block 41 Shek Kip Mei Estate ย่านซัมชุยโป ฝั่งเกาลูน

ดูข้อมูลกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวฮ่องกง www.discoverhongkong.com แล้วอย่ารอช้า! แพลนทริปมาเที่ยวแบบยกครอบครัวที่ฮ่องกงด้วยกัน